

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าตามภูมิภาค, ข้อมูลศก.สหรัฐยังหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้าที่กลับมาอ่อนค่า หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐหนุน

ดอลลาร์ให้แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินภูมิภาค และนักลงทุนยังคงรอดูการดำเนินเพื่อดูแลเงินบาท จากทางการต่อไป

*นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง

ระบุว่า หากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2% จะช่วยลดแรงจูงใจในการไหลเข้าของเงินทุนได้อย่างมาก

*ดอลลาร์อ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ยังทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง เมื่อเทียบกับเยน จากสัญญาณที่เศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้น และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น

*ข้อมูลของสหรัฐเมื่อวานนี้ระบุว่า ราคานำเข้าลดลงในเดือนเม.ย.

เนื่องจากต้นทุนน้ำมันร่วงลง ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อฐานะการคลัง และบ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ระดับต่ำ

*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ใกล้แตะระดับ

2% ทำให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นมองว่า พันธบัตรสหรัฐมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากว่านโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ทำให้เยนอ่อนค่าลง ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

เตรียมจะยกเลิกมาตรการกระตุ้น

*ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ โดยรอยเตอร์ คาดว่า บีโอเจ

อาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก อย่างเร็วที่สุดในเดือนต.ค.

ถ้าราคาไม่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วตามที่คาดไว้ และพวกเขายังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วย

*ยูโรยังคงอ่อนค่า ท่ามกลางความเสี่ยงที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

จะทำให้ดอกเบียเงินฝากติดลบ และคิดค่าธรรมเนียมจากธนาคารสำหรับการฝากเงินกับอีซีบี

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเนลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร

ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.616 บาท

*09.05 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.74/76 จาก 29.60/66 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.73/77 จาก 29.64/66 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.22/24 จาก 102.20 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2922/23 จาก 1.2942 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"sentiment ดอลลาร์/เอเชีย ช่วงนี้ค่อนข้างดี ก็หนุนดอลลาร์/บาท ให้ขึ้นมาด้วย(ดอลลาร์แข็งค่า) ส่วนเรื่องของมาตรการดูแลบาท ก็เหมือนว่ารัฐบาล จะยังต้องการให้ลดดอกเบี้ยอยู่ ก็ต้องตามดูกันต่อ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงหลัง ที่ออกมาดี เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินภูมิภาค

โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 29.60-29.80

ขณะที่นักลงทุนบางส่วนยังคงรอดูการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในปลายเดือนนี้ ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ หลังรัฐบาลยังส่งสัญญาณชัดเจน ว่าต้องการเห็นการลดดอกเบี้ย เพื่อแก้ปัญหาเงินทุนไหลเข้า และการแข็งค่าของเงินบาท

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้